



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. รมว.เกษตรฯ หนุนวิจัยพลิกโฉมเกษตร	แนวหน้า
2. 'ธรรมนัส' เร่งกำชับ 3กรมคุมสินค้าเถื่อน งัดม.157สั่งฟันจนท. พัวพันการ...	แนวหน้า
3. เคาะจ่ายชาวไร่กว่า 7 พันล้าน "ตัดอ้อยสด" ลดฝุ่นพิษ PM 2.5	ไทยรัฐ
4. กรมชลฯ เก็บน้ำอ่างฯ บางพระ ให้ชลบุรีมีน้ำพอใช้-รับภัยแล้ง	แนวหน้า
5. กรม.ไฟชีวะฯ นำเข้านมผงขาดมันเนย	เดลินิวส์
6. ดีเดย์ 26ธ.ค. ชาวไร่รับเงินช่วยตัดอ้อยสด	ไทยโพสต์
7. คลังส่งสุขปีใหม่ 39 มาตรการ กระตุ้นคนไทยใช้จ่ายเพิ่มโตปี 67 อีก 0.7%	ไทยรัฐ
8. คอสมัน: จับกระแสมูมิภาค: Kick Off โลกจบตอซัง	มติชน
9. ยื่นรบ. ขอนำเข้าอาหารกุ้งใน 31ธ.ค.	มติชน (กรอบบ่าย)
10. คอสมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เคล็ดไม่ลับ! โคนสวนยางเลี้ยงปลาตุ๊ก เป็นรายได้เสริมกว่า 13 ปีจนส่งลูกเรียน...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. กรม.ปลดล็อกนำเข้า'วัตถุดิบอาหารสัตว์' ส่งต่อ'คลัง-พาณิชย์' ประกาศระเบียบ...	กรุงเทพธุรกิจ

รมว.เกษตรฯหนุนวิจัยพลิกโฉมเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯและ สหกรณ์ มอบนโยบายและการขับเคลื่อน งานด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในโอกาสเป็นประธานงาน แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการและ จัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วย งานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward: From Local to Global) จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ ดร.วิฑูรย์ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมาย ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง เกษตรฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตร ให้มีมูลค่าสูง พัฒนาทรัพยากรเกษตร ให้ยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรไทยคือผู้นำ สินค้าเกษตรในตลาดโลก และหนึ่งใน นโยบายที่ให้ความสำคัญ คือการผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อ สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรากฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของ

นโยบายต่างๆ ก็องค์ความรู้ในการ ทำการเกษตร และการนำงานวิจัยและ นวัตกรรม เข้ามาช่วยเพื่อแก้ปัญหาและ พัฒนาภาคการเกษตร

“ได้ให้ความสำคัญกับการ ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการเกษตร และ ผลักดันงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) และกรม วิชาการเกษตร ต้องร่วมกันนำผลงานวิจัย ไปเผยแพร่และขยายผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งงานวิจัยและ นวัตกรรม จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เกษตรกร” รมว.เกษตรฯ กล่าว



หนุนวิจัย : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ จัดงานประชุม วิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตร ไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน วิจัยสู่การปฏิบัติและขยายผลในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร

'ธรรมนัส' เร่งกำชับ 3กรมคุมสินค้าเถื่อน จัดม.157สั่งฟันจนท. พัวพันการกระทำผิด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร และสหกรณ์ ลงนามในหนังสือถึง 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ให้เข้มงวดในการตรวจสอบ กำกับ และดำเนินคดีสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยเฉพาะหมูและเนื้อหมูเถื่อน โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นหน่วยงานหลักในการจับกุมและดำเนินคดีสำหรับผู้ลักลอบนำเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานของทั้ง 3 กรม ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และด่านนำเข้าทุกด่าน เข้มงวดในการตรวจสอบ กำกับ และดำเนิน

คดี และหากพบว่ามีกรจับกุมผู้กระทำ ความผิดในพื้นที่ใดจากหน่วยงาน DSI กระทรวงเกษตรฯ จะถือว่าด่านหรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นมีความผิดฐาน ละเว้นการปฏิบัติฯ ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 157 หากพบกระทำ ความผิดจะถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง จะถูก ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาดำด้วย

“การปราบปรามสินค้าเกษตรที่ นำเข้าไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย ถือเป็น นโยบายเร่งด่วนที่ผมให้ความสำคัญและ เน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งชุดเฉพาะกิจ ที่ทำงานร่วมกับตำรวจ ทหาร กรม สุลกากร และ DSI ขณะเดียวกัน กระทรวง เกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ กลุ่มบุคคลที่กระทำการผิดกฎหมาย โดยเฉพาะหมูเถื่อน ที่กรมปศุสัตว์ มีการ ปล่อยหมูเถื่อน ที่กรมประมงและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร รายย่อย และระบบกลไกตลาดอย่างมาก” รมว.เกษตรฯ กล่าว

เคาะจ่ายชาวไร่กว่า 7 พันล้าน "ตัดอ้อยสด" ลดฝุ่นพิษ PM 2.5

นางรัตติกาล อินทวงศ์ สุวรรณศิริ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Kick off โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย และนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมด้วย

โดยนายภูมิธรรม และ น.ส.พิมพ์ภัทรา ได้ร่วมกดปุ่ม Kick off และพบปะทักทายเกษตรกรชาวไร่ตัดอ้อยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยนายภูมิธรรม ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ตัดอ้อยที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะขณะนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยมีค่าสูง ถ้าเกษตรกรชาวไร่ตัดอ้อยสดก็จะลดภาวะของฝุ่นละอองลง ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกภาคส่วน รู้สึกยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับเงินการจ่ายเงินในวันนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับเกษตรกรชาวไร่ตัดอ้อย

สำหรับโครงการสนับสนุนเกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 ด้วยกรอบวงเงิน 7,990 ล้านบาท โดยให้เร่งจ่ายเงินให้ทันในเดือน ม.ค.67.

กรมชลฯเก็บน้ำอ่างฯบางพระ ให้ชลบุรีมีน้ำพอใช้-รับภัยแล้ง

นายสุรียพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการเก็บกัก พร้อมจัดสรรน้ำอย่างเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีการวางแผนนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่เจ้าพระยา ไว้ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ ได้มีการลำเลียงน้ำส่วนเกินจากแม่เจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ผ่านอาคารชลประทานและคลองระบายน้ำที่อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ คลองชัยนาท-ป่าสัก คลองระพีพัฒน์ คลอง 13 คลองบางขนาก และคลองประเวศน์ ลงสู่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำคลองพระองค์ฯ-บางพระ สูบน้ำไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้ได้มากที่สุด สำหรับสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามมาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2566/67 ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์

ครม.ไฟเขียวนำเข้านมผงขาดมันเนย

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุจน์จิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย นม และครีม ปี 2566 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีมติเห็นชอบเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติม ปริมาณ 10,031.55 ตัน อัตราภาษีร้อยละ 5 ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 และเนื่องจากการขอโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2566 เพิ่มเติม เป็นการพิจารณาจัดสรรให้กับผู้ประกอบการตามความจำเป็นและเดือดร้อนจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จึงให้ยกเว้นการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนผู้ประกอบการ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548 อีกทั้งครม.มีมติเห็นชอบในการเปิดตลาดนำเข้านมและครีม ปี 2566 เพิ่มเติม ปริมาณ 700.18 ตัน ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ตามมติคณะกรรมการโคนมฯ ในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2566

น.ส.เกณิกา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมอบหมายให้คณะกรรมการโคนมฯ เป็นผู้บริหารจัดการจัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย นม และครีม ปี 2566 เพิ่มเติมดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการตามความจำเป็นและเดือดร้อนจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยต้องนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2566 และต้องไม่กระทบต่อมาตรการและปริมาณการรับซื้อนํ้านมดิบจากเกษตรกรและเดือดร้อนจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้ การขอเปิดตลาดนำเข้าเพิ่มเติมสำหรับสินค้านมที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นม เพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาดซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการและปริมาณการรับซื้อนํ้านมดิบจากเกษตรกรในประเทศ เพราะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายนํ้านมดิบระหว่างองค์กรเกษตรกรโคนมและผู้ประกอบการแล้ว.

ดีเดย์26ธ.ค.ชาวไร่รับเงินช่วยตัดอ้อยสด

ทำเนียบฯ ● 'ภูมิธรรม' ลั่นรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ ชาวไร่อ้อยรับเงินโอนสนับสนุนตัดอ้อยสดคุณภาพดี 26 ธ.ค.นี้วันแรก รวม 6,918.02 ล้านบาท ครอบคลุมชาวไร่ 105,411 ราย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน Kick off โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูแล้ง

การผลิตปีที่ผ่านมา ว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ภายใต้งบวงเงินงบประมาณ 7,990.60 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ด้านนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการสนับสนุนเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน 125,139 ราย ปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 64.53 ล้านตัน เป็นเงิน 7,743.859 ล้านบาท โดยรัฐบาลเริ่มโอนเงินวันที่ 26 ธ.ค.2566 เป็นวันแรก ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างไรก็ตาม ในวันแรกนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้

รับเงิน 105,411 ราย เป็นเงิน 6,918.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน เกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนจะสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี รวมทั้งนำเงินไปปรับปรุงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดซึ่งทำให้เกิดการเผาอ้อย ในอนาคตเราจะนำเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในไร่อ้อย ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน.

คลังส่งสุบปีใหม่ 39 มาตรการ

● กระตุ้นคนไทยใช้จ่ายเพิ่มโตปี 67 อีก 0.7%

“คลัง” แจกของขวัญปีใหม่ 39 ชิ้น ต่อมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจใหญ่-มาตรการสินเชื่อ-เงินฝาก 3 แบนก์รัฐ-บสย.ประกันสินเชื่อ-ประกันภัย 10 บาท คุ้มครองการเดินทางช่วงปีใหม่ และซื้อสินค้าลดภาษี Easy e-recipient ต้นใช้จ่ายไตรมาสแรกปีหน้าพุ่งหนุนเศรษฐกิจปี 67 โต 0.7%

นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบและรับทราบมาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังรวม 39 ชิ้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศในช่วง 3 เดือนแรกของปี 67 และคาดว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อีก 0.7%

สำหรับมาตรการที่ ครม.เห็นชอบอนุมัติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567 เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะให้ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือ 1% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ และห้องชุด ทั้งบ้านมือ 1 และมือ 2 เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้

บังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค.2567

“มาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว 5,000 ล้านบาท แต่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มราว 0.5% เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชีพหลายแสนจำนวนมาก ทั้งธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง และการจ้างงาน เป็นต้น”

ส่วนมาตรการอื่นๆที่กระทรวงการคลังได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า อาทิ การอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการพีจีเอส 10 ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงิน 3,250 ล้านบาท เพื่อช่วยค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ขณะที่ธนาคารออมสินออกโครงการมีออมมีคืน สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ได้รางวัลพิเศษรวม 11 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการวินัยดี มีเงิน คืนเงินสดให้ถูกค่าผ่อนดี 500 บาท โครงการชำระดีมีโชคลงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สิทธิลูกค้าที่ผ่อนดีมีโอกาสรับรางวัล 500 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะคืนเงินสดให้กับลูกค้าที่ผ่อนดีรายละ 1,000 บาท

สำหรับมาตรการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะชะลอการฟ้อง การบังคับคดีและการขายทอดตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องตลอดปี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะมีโครงการประกันภัย 10 บาท คุ้มครองการเดินทางช่วงปีใหม่ สูงสุด 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง 30,000 บาท คุ้มครองโจรกรรม 5,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการลดหย่อนภาษีตามมาตรการ Easy e-recipient ซึ่งกรม.ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กันผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15ก.พ.67 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวน 50,000 บาท

นายพรชัยยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ครม.ยังมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 67 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ รรพ.คลัง โดยกำหนดกรอบเงินเฟ้อทั่วไปปี 67 อยู่ในช่วง 1-3% ซึ่งเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะปานกลางและใช้เป็นเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 67 โดยเงินเฟ้อไทยระยะต่อไป มีความไม่แน่นอนสูงโดยปี 67 อาจได้รับแรงกดดันจากมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงราคาอาหารสดที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ.

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: พุธ 27 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16726

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 5.16

Ad Value: 5,676

PRValue (x3): 17,028

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: Kick Off โถกโลกตอซัง



● Kick Off โถกโลกตอซัง

บึงกาฬ - น.ส.ว.สิริรัตน์ นามปัญญา เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ และนายพัชรพล คาค
บัว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
ร่วมจัดงาน Kick Off โถกโลกตอซัง สร้าง
ดินยั่งยืน พื้นที่สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผา
ฟางและตอซังพืช และยังช่วยลดปัญหา
หมอกควันและฝุ่น PM2.5 ที่บ้านนาตง หมู่
3 ต.นาตง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

ยื่นรบ.ขอนำเข้าอาหารกุ้งใน31ธ.ค.

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยพัฒนา เพื่อความยั่งยืน นำโดยนายปรีชา สุขเกษม เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้อนุญาตนำเข้ากากถั่วเหลือง-วัตถุดิบอาหารกุ้งตัวสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ลดการซ้ำเติมวิกฤตปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยมีตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลารับหนังสือ

นายปรีชาเปิดเผยว่า หากประกาศนำเข้ากากถั่วเหลืองไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม จะทำให้อัตราภาษีนำเข้าปรับเพิ่มจากร้อยละ

2 เป็นร้อยละ 10 ทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น เนื้อสัตว์ในตลาดทุกชนิดจะราคาสูงขึ้น กระทบต่อความมั่นคงด้านอาชีพ ความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงต่อชีวิต แต่หากออกประกาศไม่ทัน อาหารสัตว์ปรับราคาเพิ่มขึ้น เป็นภาระของเกษตรกร สิ่งหนึ่งที่จะดำเนินการก็คือจำเป็นต้องหยุดการผลิต และร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศหาแนวทางให้รัฐบาลแก้ปัญหา จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันที่ 26 ธันวาคม เพื่อออกประกาศให้นำเข้ากากถั่วเหลืองใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ตัวสุดท้ายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้



เกษตร วันนี้

เกษตรวันนี้.....● องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฝากบอกว่า ระหว่างวันที่ 5-14 มกราคม 2567 เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” งานจัดขึ้นบริเวณ เขิงเขาตาแป้น (ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.....● สำหรับ

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การพบปะผู้เกี่ยวข้องในวงการที่พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้มากขึ้น โดยมีการจัดเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศผ่านนิทรรศการและการเสวนาร่วมกัน เช่น ตัวอ่อนโคพันธุ์เรคเดน ประเทศเดนมาร์ก คลินิกเครื่องรีดนม รวมถึงกิจกรรมประกวดโคนม.....●

นายกฯหล้าปลื



เคล็ดไม่ลับ! โค่นสวนยางเลี้ยงปลาตก เป็นรายได้เสริมกว่า13ปีจนส่งลูกเรียนจบปริญญา

สตูล - โค่นต้นยางพาราเลี้ยงปลาตก 7 บ่อ เป็นรายได้เสริมมากกว่า 13 ปี ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี จากเกษตรกรก้าวสู่ปราชญ์ชาวบ้านด้านประมงอย่างเต็มภาคภูมิกับเคล็ดไม่ลับจนประสบความสำเร็จ

จากรายได้เสริมสู่รายได้หลัก ยอมโค่นต้นยางพารา เพราะเชื่อว่านี่คือทางรอดของการทำอาชีพเลี้ยงปลาตกเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี มาวันนี้เกษตรกรรายนี้ก้าวสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านประมงที่ประสบความสำเร็จ 13 ปีกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมกับตำแหน่งประธานสภา อบต. เกตริ

นายยุสุบ สันหมุด ประธานสภา อบต.เกตริ และหมวกอีกใบเป็นเกษตรกรเต็มขั้นในการเลี้ยงปลาตก หรือที่ชาวบ้านและทางการยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านหลังเลี้ยงปลาตกและทำเกษตรผสมผสานจนประสบความสำเร็จมา 13 ปี เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 2 ต.เกตริ อ.เมือง จ.สตูล ให้ได้ชม บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งานกับบ่อปลาตก 7 บ่อที่เริ่มแรกเลี้ยงเพียง 1 บ่อเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการปลูกยางพารา

แต่ด้วยแรงงานที่ทำงานในแลพหะครอบครัว ทำให้ตัดสินใจโค่นต้นยางพาราและหันมาเลี้ยงปลาตกอย่างจริงจังใช้เวลาวันละ 2 ชั่วโมงในการดูแลบ่อปลาและ 4 วันเต็มๆที่เตรียมบ่อหลูกปลารวมทั้งดูแลโคลนทำความสะอาดบ่อ นานกว่า 13 ปี การเลี้ยงปลาตกคือเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงครอบครัวเดือนละไม่น้อยกว่า 50,000 บาทไม่หักค่าใช้จ่าย



และยังมีรายได้เสริมจากการปลูกผักระหว่างบ่อปลาตก อาทิ ผักบุ้งที่เก็บทุกเช้าส่งร้านกล้วยเตี้ยวันละ 200 บาท ผรั่ง ขนุน ลำไย มะขาม กัลยาดำ ที่นำมาปลูกรอบบ่อปลาตกทั้งพืชผักหมุนเวียนและทำให้ผลควบคู่ไปด้วย

สำหรับการเลี้ยงปลาตกให้ประสบความสำเร็จ บังยุสุบ บอกว่า ขอเพียงมีแหล่งน้ำที่คอยเติมยามน้ำในบ่อปลาแห้ง และหมั่นคอยเปลี่ยนยามที่น้ำเสีย มีบ่อพักอนุบาล เพราะการส่งซื้อลูกปลาตกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็มีส่วนสำคัญ ช่วยลดต้นทุนการส่งลูกปลาตกครั้งละมากๆ โดยส่งครั้งละ 10,500 ตัว ซึ่งในแต่ละบ่อจะเลี้ยง 3,500 ตัว จำนวน

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เมืองไทย 360

วันที่: พุธ 27 ธันวาคม 2566

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4114

หน้า: 11 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 34.42 Ad Value: 41,304

PRValue (x3): 123,912

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เคล็ดไม่ลับ! โคนสวนยางเลี้ยงปลาตุ๊ก เป็นรายได้เสริมกว่า 13ปีจนส่งลูกเรียนจบปริญญา

7 ป๋อที่หม่นเวียนกันจับเดือนละครั้ง หลังโตเต็มวัย ภายใน 6 เดือน ขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัมจะขายในราคาขายส่งกิโลละ 50 บาท ใน 1 ป๋อจะได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม การหาอาหารจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างปลาสด ที่เขาคัดออกเพียงกิโลกรัมละ 6 บาทหรือไล่ไก่ นำมาต้มให้สุกผสมข้าวสารจะช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงปลาดุกลดต้นทุนได้มากขึ้น นางสาวนิลบล เชื้อศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตำบลเกตุรี สอน.เกษตรอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า เกษตรกรท่านนี้มีความสามารถหลายด้านทั้งด้านวิทยากร ด้านการเกษตรและการประมง เป็นอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ และศปภ.เครือข่ายที่ทุกคนสนใจสามารถมาเรียนรู้ได้ โดยทางเกษตรอำเภอเมืองเอง จะให้ความรู้ด้านวิชาการและให้ปัจจัยในการส่งเสริมการผลิต.

กรม.ปลดล็อกนำเข้า'วัตถุดิบอาหารสัตว์' ส่งต่อ'คลัง-พาณิชย์'ประกาศระเบียบภาษี

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม. มีมติเห็นชอบ
มาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2567
ส่งต่อคลัง-พาณิชย์ ร่างประกาศอัตราภาษี
นำเข้ากากถั่วเหลืองก่อนมีผลนำเข้าตามเงื่อนไข
โควตาภาษี พร้อมกำชับดูแลเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมในระบบได้รับความเป็นธรรม
นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรม.
(26 ธ.ค. 2566) มีมติเห็นชอบการกำหนด
นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และ
ปลาป่น) ระยะเวลา 1 ปีโดยกำหนดนโยบาย
และมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น)
ปี 2567 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศ
นอกความตกลง ตามมติคณะกรรมาธิการ
นโยบายอาหารซึ่งพิจารณากำหนดนโยบาย
และมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
ระยะเวลา 1 ปีเพื่อบริหารวัตถุดิบให้มีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
พร้อมกำหนดมาตรการดูแลคุ้มครอง
เกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบ
อุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม
โดยให้คงนโยบายและมาตรการนำเข้า
เช่นเดียวกับปี 2564-2566 ทุกกรอบการค้า
และจากประเทศนอกความตกลงทั้งนี้ นโยบาย
และมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
ปี 2567 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้นำเข้าภายใต้

ข้อตกลงองค์การการค้าโลก(WTO) ในโควตา
อัตราภาษี 20% ปริมาณ 54,700 ตัน
โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้า
ไม่จำกัดช่วงเวลานำเข้านอกโควตา อัตรา
ภาษี 73% และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ
180 บาท ไม่จำกัดปริมาณ
การนำเข้าภายใต้ความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อัตราภาษี 0%
(ไม่จำกัดปริมาณ)-ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้า
ไม่จำกัดช่วงเวลานำเข้า-ผู้นำเข้าทั่วไป กำหนด
ช่วงเวลานำเข้าระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-31 ส.ค.
ของแต่ละปี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
มาตรฐานควบคุมการนำเข้าตามพระราช
บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
การนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา
ภาษี 0% ไม่จำกัดปริมาณ นอกโควตา ภาษี
65.70% ไม่จำกัดปริมาณ และการนำเข้าภายใต้
กรอบการค้าอื่นๆ เป็นไปตามข้อผูกพัน
กากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่จำกัดปริมาณ
และช่วงเวลานำเข้า ดังนี้ การนำเข้าภายใต้
WTO ในโควตา อัตราภาษี 2% ผู้มีสิทธินำเข้า
ทั้งสิ้น 11 ราย หากมีผู้ยื่นขอมีสิทธินำเข้า
รายใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการนโยบายอาหารพิจารณาตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสมนอกโควตา
อัตราภาษี 119%
การนำเข้าภายใต้กรอบการค้าอื่นๆ

เป็นไปตามข้อผูกพัน เช่น ความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษี 0%
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
(TAFTA) ภาษี 0% การนำเข้าจากประเทศ
นอกความตกลง อัตราภาษี 6% และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท
การนำเข้าปลาป่น โปรตีนต่ำกว่า 60%
ปลาป่นโปรตีน 60%ขึ้นไป ต้องขออนุญาต
นำเข้า ไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า ดังนี้
การนำเข้าภายใต้ทุกกรอบการค้า เป็นไปตาม
ข้อผูกพัน เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) ภาษี 0% ความตกลงเขต
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษี 0%
การนำเข้าจากประเทศนอกความตกลงปลาป่น
โปรตีนต่ำกว่า 60% อัตราภาษี 6% ปลาป่น
โปรตีน 60% ขึ้นไป อัตราภาษี 15%
"มอบกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร
นำประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง พิกัดอัตรา
ศุลกากรประมาทย่อย 2304.00.29 รหัส 001
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ปี 2567 และ กระทรวงพาณิชย์
โดยกรมการค้าต่างประเทศ นำประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องตามมติ
คณะกรรมการฯเสนอต่อกรม. ในคราวเดียวกัน
ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลัง และ กระทรวง
พาณิชย์ อยู่ระหว่างการร่างประกาศดังกล่าว
จึงยังไม่ได้นำเสนอประกาศที่เกี่ยวข้องมา
ในคราวนี้"